

Số: /BC-UBND

Ia Pa, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười lăm - HĐND huyện khoá V

Tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười lăm - HĐND huyện khoá V do Thường trực HĐND huyện tổng hợp tại Báo cáo số 319/BC-HĐND ngày 01/12/2023, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời như sau:

I. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI XÃ IA TUL

1. *Vùng trồng bắp sinh khối 3 xã Ia Broãi, Ia Tul, Chư Mố là vùng rộng lớn, bà con canh tác quanh năm. Đề nghị làm đường bê tông tuyến đường từ Ia Broãi đi qua Chư Mố đoạn cây me để vận chuyển nông sản được thuận lợi hơn.*

Trả lời:

Dự án đường liên xã huyện Ia Pa đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 22/12/2022, tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2023-2025⁽¹⁾, UBND huyện đã giao Ban quản lý dự án ĐTXD huyện làm Chủ đầu tư. Hiện nay, Chủ đầu tư đã thực hiện xong công tác đấu thầu; Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và TĐC huyện đang triển khai công tác lập phương án bồi thường. Chủ đầu tư dự kiến ngày 20/12/2023, sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để triển khai thi công theo đúng kế hoạch giao.

2. *Hiện nay BHYT cho người dân tộc thiểu số xã Ia Tul từ ngày 03/12/2023 chỉ phải đóng 30%. Vậy học sinh đã mua BHYT cả năm học 2023-2024 đã đóng đủ 9 tháng trong đó từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024 có 5 tháng học sinh đã đóng theo quy định cũ vậy theo công văn mới chỉ đóng 30% thì có được trả lại số tiền đã đóng rồi không?*

Trả lời:

Bảo hiểm xã hội huyện Ia Pa trả lời như sau:

Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT (gọi tắt là Nghị định số 75/2023/NĐ-CP). Theo đó, tại điểm c khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP quy định: “Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn

⁽¹⁾ Công trình được thiết kế theo quy mô đường giao thông cấp IV (cấp kỹ thuật cấp IV miền núi TCVN 4054-2005), vận tốc thiết kế $V_{tk}=30\text{Km/h}$. Tải trọng thiết kế mặt đường 10 tấn/trục. Tổng chiều dài thiết kế $L=11.004,79\text{m}$, trong đó có tuyến 1 (Đường liên xã Ia Broãi đi Chư Mố): Điểm đầu giáp đường liên xã phía Đông sông Ba tại Km0+325; điểm cuối giáp đường liên xã phía Đông sông Ba tại Km8+298, chiều dài tuyến $L=3.760\text{m}$.

thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025” được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT (hỗ trợ trong vòng 36 tháng). Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/12/2023.

Đối với học sinh DTTS đang sinh sống trên địa bàn các xã Ia Tul, Chư Mô, Ia Mron thì ngoài phần ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% mức đóng theo quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 30% mức đóng theo Nghị quyết 48/2022/NQ-HĐND, ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Do vậy, học sinh DTTS sinh sống trên địa bàn 03 xã nêu trên được ngân sách Nhà nước đóng 100% BHYT.

Thời gian qua, một số em học sinh DTTS đã tham gia đóng BHYT tại nhà trường thì sẽ được BHXH huyện hoàn trả lại số tiền đã đóng từ ngày 03/12/2023 cho đến hết hạn đóng BHYT theo từng em (*BHXH sẽ chuyển tiền hoàn trả về cho trường để trả lại cho học sinh*); đồng thời đề nghị nhà trường lập danh sách, ký xác nhận với UBND các xã, gửi BHXH huyện để cấp thẻ BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP và Nghị quyết 48/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

3. Rãnh thoát nước trực đường chính thi công năm 2023 chảy trực tiếp vào ruộng lúa người dân đang canh tác. Đề nghị UBND huyện bố trí nguồn vốn làm rãnh thoát nước chảy ra hồ Ia Ptao tránh ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Hiện nay rãnh thoát nước có đoạn chổ thu mua bắp sinh khối bị sứt, đề nghị Ban quản lý dự án tu sửa kịp thời.

Trả lời:

Hệ thống mương thoát nước dọc tuyến đường liên xã phía Đông sông Ba thuộc khu dân cư xã Ia Tul có điểm đầu tại Sân vận động xã và điểm cuối tại ngã ba tiếp giáp với địa giới hành chính xã Ia Broãi. Trước khi đầu tư xây dựng tại điểm cuối, mương thoát nước đã có cống dẫn nước qua đường. Ban quản lý dự án ĐTXD huyện đã sửa chữa, nâng cấp thêm cống thoát nước hiện trạng này để đảm bảo thoát nước.

Còn đối với rãnh thoát nước tại khu vực thu mua bắp sinh khối bị sứt lún là do xe tải trọng lớn vận chuyển ngô sinh khối làm hư hỏng. Do vậy thời gian tới, UBND huyện yêu cầu Ban quản lý dự án ĐTXD huyện chủ trì, phối hợp UBND xã Ia Tul, các đơn vị có liên quan kiểm tra, khắc phục hư hỏng, đảm bảo giao thông thuận lợi.

II. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI XÃ IA TROK

1. Cử tri đã ý kiến nhiều lần đối với Công ty Toàn Thắng Phát (trong quá trình khai thác cát, vận chuyển và lưu thông qua đường nội thôn) đắp 02 bên lề đường đối với đường bê tông nội thôn Plơi Rngól của xã Ia Trok, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện, rất khó khăn cho quá trình lưu thông của nhân dân, nhất là vào mùa mưa như hiện nay. Đồng thời đề nghị Tổ Đại biểu HĐND huyện thường xuyên giám sát đối với nội dung này.

Trả lời:

Theo đề nghị của UBND huyện, Công ty TNHH MTV Toàn Thắng Phát Gia Lai trả lời như sau:

Từ sau đợt dịch Covid-19, Công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn tài chính hạn chế nên chỉ đủ để Công ty chi trả lương cho người lao động và hoạt động cầm chừng trong giai đoạn khó khăn. Do vậy, dẫn đến việc Công ty chậm thực hiện việc đắp 02 bên lề đường đối với đường bê tông nội thôn Ploi Rngôi, xã Ia Trok, huyện Ia Pa.

Công ty xin cam kết trong năm 2024, khi việc kinh doanh và nguồn tài chính ổn định, Công ty sẽ sớm thực hiện hoàn thiện tuyến đường trên và tu sửa lại khi hư hỏng, để người dân di chuyển được thuận lợi và an toàn (*Kế hoạch thực hiện được chia thành 03 bước như sau: Bước 1, tiến hành đổ bê tông tại ngã ba Công ty, ngã tư tạp hóa nhà ông Ninh. Bước 2, đổ bê tông trước nhà dân từ cổng Công ty đến đường Quốc lộ. Bước 3, đổ bê tông lề đường nối các nhà dân hoàn thiện nói rộng lề đường*), cụ thể: hiện nay, Công ty đã thực hiện đổ bê tông tại ngã ba đường vào Bãi cát, đã và đang đổ bê tông tại ngã tư tạp hóa nhà ông Ninh.

Đề nghị UBND xã Ia Trok thông báo cho cử tri biết, theo dõi.

2. Đề nghị phòng, ban chuyên môn của huyện quan tâm, nghiên cứu các quy định pháp luật cấm các biển báo hạn chế trọng tải theo cấp đường đối với các tuyến đường nhánh (giao thông nông thôn) giao nhau với đường quốc lộ trên địa bàn xã Ia Trok nhằm hạn chế xe trọng tải lớn lưu thông, từ đó giảm thiểu hư hỏng của các tuyến đường và có cơ chế để xử lý xe vượt trọng tải lưu thông theo quy định.

Trả lời:

Ngày 07/02/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Trok đến năm 2030. Trong Đồ án quy hoạch, hệ thống giao thông trên địa bàn xã Ia Trok có 4 cấp đường (*trục xã, liên thôn, nội thôn, nội đồng*)⁽²⁾.

UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Công an huyện, các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện căn cứ quy định cấm biển trọng tải đối với các tuyến đường thuộc cấp huyện quản lý; đồng thời, hướng dẫn UBND các xã cấm biển hạn chế trọng tải đối với các tuyến đường thuộc cấp xã quản lý theo đúng quy định của pháp luật và quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 04/10/2022.

III. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI XÃ CHỦ RĂNG

1. Đề nghị Phòng Nông nghiệp cho dời lịch bơm nước xạ vụ Đông Xuân lại 10-15 ngày vì xạ sớm quá khi lúa trở thường hay gặp gió mùa đông bắc dẫn tới lúa bị lép, ảnh hưởng tới năng suất.

Trả lời:

⁽²⁾ Hầu hết các tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B với tiêu chuẩn kỹ thuật như sau: Vận tốc thiết kế $V_{tk}=20\text{Km/h}$. Tải trọng thiết kế mặt đường 2,5 tấn/trục.

Căn cứ tình hình thời tiết và nguồn nước trên các sông suối, ngày 30/10/2023, Phòng Nông nghiệp và PTNT có Thông báo số 382/TB-NN về Lịch gieo trồng vụ Đông Xuân 2023 - 2024. Theo đó, khuyến cáo đối với các xã sử dụng Trạm bơm điện, tập trung gieo sạ từ ngày 01/12/2023 và đến ngày 15/12/2023 hoàn thành gieo sạ. Riêng xã Kim Tân, Chư Răng, Ia Kdăm (địa bàn thường xuyên xảy ra thiếu hụt nguồn nước vào cuối vụ sản xuất) tập trung hoàn thành gieo sạ trước ngày 10/12/2023. Với khoảng thời gian khuyến cáo nhân dân gieo sạ từ ngày 01 đến ngày 15/12/2023 đã tính toán đến các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất như hạn hán cuối vụ, gió mùa Đông Bắc... Bên cạnh đó, cũng đảm bảo thuận lợi cho nhân dân sản xuất, hạn chế thiệt hại do hạn hán, thiếu hụt nguồn nước vào cuối vụ.

Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc vào giai đoạn lúa trổ, đề nghị UBND các xã nói chung và xã Chư Răng nói riêng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây lúa theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, nhất là việc bón phân đầy đủ và cân đối, đảm bảo 4 đúng.

2. Từ khi xây dựng đập tràn qua suối gần nhà ông Chu Đức Tuất (thôn Đoàn Kết) do Ban quản lý dự án của huyện chủ đầu tư, lượng nước từ Pờ Tô đổ về nhanh và nhiều, do đập cao, cống thoát nước nhỏ nên lượng nước thoát chậm, gây ngập úng cho một số diện tích lúa gần khu vực suối. Đề nghị cấp trên có biện pháp xử lý giúp dân đỡ bị thiệt hại.

Trả lời:

Đường giao thông ra khu sản xuất thôn Đoàn Kết, xã Chư Răng (từ Tỉnh lộ 662 đến cuối khu sản xuất) được đầu tư năm 2020, tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng. Hiện trạng trước khi đầu tư tại vị ngầm tràn có 01 cống tròn đường kính 20cm dẫn nước qua đường không đảm bảo thoát nước, gây ngập úng vào mùa mưa nên cử tri kiến nghị nhiều lần. Công trình sau khi đầu tư thay mới cống tròn D20, L=5,0m tại Km0+575,52m bằng cống hộp liên hợp tràn 2H (100x100)cm.

Ban quản lý dự án ĐTXD huyện đã phối hợp với UBND xã Chư Răng kiểm tra thực tế công trình, xác nhận vị trí cống hộp liên hợp tràn 2H(100x100)cm nước không lưu thông, gây ngập úng, trong khi cống thoát nước không bị tắt nghẽn (Nguyên nhân ngập úng: (i) Khu vực ruộng lúa tại cống tràn liên hợp là vùng trũng, thấp nhất của cánh đồng nên vào mùa mưa lượng nước sẽ tập trung về khu vực này gây ngập úng; (ii) Mương nước hiện trạng tại cống tràn là mương tiêu, thấp, không lưu thông nên không đảm bảo thoát nước.

Do vậy, để khắc phục số cố nêu trên, đề nghị UBND xã Chư Răng tuyên truyền, vận động nông dân nạo vét, khơi dòng để hạn chế ngập úng vào mùa mưa.

IV. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI XÃ KIM TÂN

1. Mương thoát nước của đường TL662 đã xuống cấp nhiều đoạn không thoát nước, thậm chí còn 1 đoạn không làm mương thoát nước, vì vậy khi mưa xuống nước tràn vào nhà dân ảnh hưởng đến sinh hoạt của một số hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Đề nghị UBND huyện quan tâm có giải pháp giải

quyết.

Trả lời:

Hệ thống thoát nước dọc trên tuyến quốc lộ Trường Sơn Đông (Tỉnh lộ 662) được Sở Giao thông vận tải tỉnh đầu tư và quản lý. Vị trí mương thoát nước mà cử tri kiến nghị tại km388 ÷ km388+200m. Hiện nay, Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ tỉnh Gia Lai đang tiến hành sửa chữa bảo trì nền, mặt đường bê tông nhựa; sửa chữa mương thoát nước và hệ thống an toàn giao thông trên các đoạn tuyến: km383+800 ÷ km384+562, km387 ÷ km389, km390+250 ÷ km390+687, km391+353 ÷ km392 qua địa bàn huyện (Theo Thông báo khởi công số 2703/TB-SGTVT ngày 25/10/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh), thời gian thi công là 150 ngày, kể từ ngày 17/10/2023. Ủy ban nhân dân huyện báo để cử tri biết, theo dõi.

2. Giống sắn HN5 của dự án đưa trồng thực nghiệm năng suất cao nhưng độ bột rất thấp dưới 20 độ thương lái không thu mua và rất khó khăn cho nhân dân khi bán sản phẩm đầu ra, đề nghị huyện quan tâm giải quyết cho người dân.

Trả lời:

Trong năm 2022, UBND huyện đã phê duyệt và giao nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổ chức thực hiện Mô hình trình diễn trồng thâm canh giống sắn mới (HN5) kháng bệnh khảm lá, gắn với quản lý tổng hợp phòng trừ sâu, bệnh hại sắn trên địa bàn huyện (quy mô 20ha/15 hộ tại 03 xã), trong đó xã Kim Tân có 5ha/5hộ, thời điểm trồng từ ngày 20 - 25/12/2022; thời gian thu hoạch từ tháng 10 - 11/2023.

Qua kiểm tra độ bột tại thời điểm thu hoạch, đạt từ 18 - 21 độ, thấp hơn so với giống mỳ đang canh tác từ 2 - 3 độ; nguyên nhân độ bột đạt thấp là do các hộ chưa tuân thủ quy trình được hướng dẫn, vẫn thực hiện theo tập quán canh tác cũ, bón nhiều đạm, thiếu kali, nên cây mỳ sinh trưởng phát triển thân lá mạnh, dẫn đến hàm lượng tinh bột thấp.

Qua kết quả thu hoạch của các hộ dân tham gia mô hình, năng suất giống sắn HN5 vượt trội (cao hơn từ 8 tấn - 18 tấn/ha so với các giống sắn bị khảm), nguồn thu nhập cao hơn từ 20,8 triệu - 46,8 triệu đồng/ha. Các hộ tham gia mô hình và người dân trên địa bàn xã Kim Tân đều đánh giá cao giống mỳ HN5, số giống thu hồi đã cấp phát lại cho 12 hộ nhân rộng với diện tích 10,5ha, ngoài ra các hộ dân có nhu cầu cũng mua giống HN5 để tự nhân rộng.

Từ những kết quả nêu trên, đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp UBND xã Kim Tân tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về những ưu điểm của giống sắn HN5 (không bị khảm, cho năng suất cao,...), đồng thời, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình trồng, chăm sóc đối với sắn HN5, để nâng cao năng suất và độ bột, góp phần tăng thu nhập cho các hộ dân.

V. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI XÃ IA MỜN

1. Thôn Kim Năng và một số thôn khác bị thiệt hại diện tích cây điều do sâu róm đỏ phá hoại. Đề nghị Phòng Nông nghiệp huyện hướng dẫn cách phòng trừ

tránh thiệt hại cho nhân dân và điều tra rà soát diện tích cây điều của thôn Kim Năng bị thiệt hại do sâu róm đỏ phá hoại, trong thời gian tới Phòng Nông nghiệp có hỗ trợ cho những hộ bị thiệt hại hay không?

Trả lời:

- Về hướng dẫn cách phòng trừ và điều tra rà soát diện tích điều bị sâu róm đỏ gây hại: Qua kiểm tra, trên địa bàn thôn Kim Năng có khoảng 15ha điều bị sâu róm đỏ gây hại. Ngay khi phát hiện có sâu róm đỏ gây hại điều, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng trừ sâu róm đỏ và sâu bệnh gây hại trên cây điều (Văn bản số 2122/UBND-NN ngày 10/11/2023). Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cũng đã ban hành Văn bản số 36/CV-TTĐVNN để hướng dẫn phòng trừ sâu róm đỏ hại điều trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, theo dõi, đa số các hộ dân có diện tích điều bị sâu róm đỏ gây hại chưa thực hiện tốt các biện pháp phòng, trừ sâu róm theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn. Do vậy, để hạn chế thiệt hại do sâu róm gây ra trên cây điều, đề nghị UBND xã Ia Mron tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu róm hại điều theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn.

- Về chính sách hỗ trợ người dân: Theo các quy định hiện nay, Nhà nước chỉ xem xét hỗ trợ cho nông dân trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch hại gây thiệt hại, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của Nhân dân (dịch hại phải được UBND tỉnh công bố theo quy định của pháp luật). Do vậy, UBND huyện không có cơ sở để xem xét hỗ trợ cho các hộ dân.

2. Đề nghị đơn vị dịch vụ công chỉ đạo xe đi gom vận chuyển rác thải trên địa bàn xã Ia Mron cần phải có lịch đi gom rác cụ thể, ít nhất một tuần 2-3 lần, hiện nay gom 1 tuần 1 lần, có tuần không thu gom rác, để rác hôi thối gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

Theo chỉ đạo của UBND huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện trả lời như sau:

Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Đối với việc thu gom rác thải trên địa bàn xã Ia Mron, được thực hiện cố định vào ngày thứ 5 hàng tuần (đã thống nhất với các hộ khi ký hợp đồng thu gom rác), trường hợp xe rác hư hỏng, trời mưa lớn không thu gom được đúng lịch thông báo, đơn vị sẽ tổ chức thu gom vào ngày hôm sau liền kề; trong thời gian vừa qua không có trường hợp trong tuần đơn vị không thực hiện việc thu gom rác thải để tồn đọng rác thải trên địa bàn xã.

Việc thu gom rác thải trên địa bàn huyện thực hiện theo hình thức xã hội hoá theo quy định, ngân sách huyện chỉ hỗ trợ được một phần kinh phí. Do đặc thù huyện là vùng nông thôn, mật độ dân cư thưa, số lượng các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đăng ký thu gom rác thải rất thấp, chủ yếu là các hộ kinh doanh dọc theo trục đường lớn, bên cạnh đó, có nhiều trường hợp hộ dân không đăng ký thu gom rác thải vẫn bỏ rác thải chung với các hộ có đăng ký thu gom, dẫn đến khối lượng

thu gom rác lớn tuy nhiên nguồn phí thu không đạt theo khối lượng rác thu gom ; cự ly thu gom , vận chuyển xa nên chi phí thu gom cao ; kinh phí thu từ phí thu gom rác thải và hỗ trợ từ ngân sách huyện chỉ đủ chi trả cho đơn vị vận hành xe rác thu gom rác thải 01 lần/tuần.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động thu gom , xử lý rác thải , tăng cường xã hội hoá trong việc xử lý rác thải trên địa bàn huyện ; trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND các xã tăng cường công tác phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trong việc tuyên truyền, vận động các hộ đăng ký thu gom rác thải; chỉ đạo UBND các xã quyết liệt trong việc xử lý đối với các hộ vứt rác thải không đúng nơi quy định, để mở rộng đối tượng thu gom, tăng nguồn thu, đảm bảo kinh phí cho xe rác hoạt động hiệu quả và nâng số lần thu gom trong tuần để giải quyết nhu cầu của người dân.

3. Hiện nay nghĩa trang của thôn Kim Năng không còn chỗ chôn cất, đề nghị cho phép mở rộng nghĩa trang thôn hoặc sớm quy hoạch đầu tư nghĩa trang huyện tại xã Ia Mron. Đề nghị cấp trên quan tâm xem xét.

Trả lời:

Theo kết quả kiểm tra của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, việc cử tri phản ánh "nghĩa địa thôn Kim Năng, xã Ia Mron không còn chỗ chôn cất (an táng)" là không đúng với thực tế, cụ thể: Hiện trạng diện tích đất còn trống khoảng 3.200 m² (0,32ha), nằm sâu bên trong so với mặt tiền đường vào, nền đất trũng thấp, dễ ngập úng vào mùa mưa,..nên việc chôn cất gặp khó khăn. Do vậy, để đảm bảo diện tích đất an táng tại nghĩa địa thôn Kim Năng cho nhân dân, đề nghị UBND xã Ia Mron chủ động bố trí các nguồn kinh phí hoặc vận động nhân dân, doanh nghiệp tự nguyện đóng góp nguồn lực để san lấp mặt bằng, nâng nền đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc an táng người đã khuất theo đúng quy định.

Mặt khác theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Mron đến năm 2030 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 07/02/2023, trên địa bàn xã Ia Mron gồm các nghĩa trang: Nghĩa trang xã được bố trí tại khu vực thôn Bah Leng, diện tích 3,04ha và Nghĩa trang huyện được quy hoạch vị trí tại khu vực đồi Đè Ga, diện tích 15ha. Do vậy, đề nghị UBND xã Ia Mron thông báo cho nhân dân trên địa bàn xã nói chung và cử tri thôn Kim Năng nói riêng biết và lựa chọn nơi an táng phù hợp với quy hoạch và phong tục tập quán của địa phương.

4. Nhân dân thôn Bah Leng đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư đường dây điện hạ thế cuối thôn theo dọc đường lên Ia Yeng - Phú Thiện khoảng 2km để phục vụ sản xuất nhân dân.

Trả lời:

Theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Mron đến năm 2030 đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 07/02/2023, tuyến đường điện dọc đường liên xã Ia Mron - Ia Yeng, Phú Thiện, đoạn qua thôn Bah Leng có trong quy hoạch. Tuy nhiên theo ý kiến của Điện lực Ayun Pa, hiện nay, việc kéo dài đường dây điện để phục vụ sản xuất cho

nhân dân ngoài khu dân cư nói chung và thôn Bah Leng, xã Ia Mron nói riêng là chưa thực hiện được, do chủ trương của ngành điện lực chưa cho phép và kinh phí không đảm bảo.

Vậy nên, thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Điện lực Ayun Pa, các đơn vị có liên quan khảo sát, đánh giá, nếu đủ điều kiện thì kiến nghị đơn vị có chức năng đầu tư đường điện theo quy định.

VI. Ý KIẾN CỦA CỬ TRI XÃ IA BROÃI

1. Hiện nay khu nghĩa địa các thôn của xã Ia Broãi nói chung và thôn Bôn Júr cũ nói riêng vài năm nữa là hết diện tích, hơn nữa khu nghĩa địa Bôn Júr nằm trong khu dân cư nên để đạt tiêu chí xây dựng NTM, đặc biệt là (Tiêu chí số 17 về môi trường) khả năng sẽ rất khó đạt vì theo quy định cách xa khu dân cư tối thiểu 100m. Vì vậy, bà con nhân dân thôn Bôn Júr mong muốn cấp có thẩm quyền quan tâm quy hoạch khu nghĩa địa chung của xã để đảm bảo về môi trường.

Trả lời:

Theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Broãi đến năm 2030 đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 07/02/2023, Nghĩa trang cấp xã Ia Broãi bố trí tại thôn Bôn Tul, diện tích 01ha, cách xa khu dân cư đảm bảo theo quy định. Thời gian tới, đề nghị UBND xã Ia Broãi phối hợp các cơ quan chuyên môn tham mưu đề xuất việc đầu tư nghĩa trang/ngĩa địa nói trên theo đúng quy định.

Mặt khác, nghĩa địa thôn Bôn Júr Ama Uók (cũ) vẫn còn diện tích, đảm bảo an táng cho người dân. Do vậy, đề nghị UBND xã Ia Broãi theo thẩm quyền rà soát, sắp xếp thống nhất bố trí để nhân dân Bôn Júr có nơi an táng cho người chết theo đúng quy định.

2. Hiện trên địa bàn xã Ia Broãi có khoảng 60% diện tích chưa có bìu đồ rơi vào các gia đình hộ nghèo, hộ không hiểu biết về quy trình, thủ tục làm sổ đỏ. Nên rất mong các cấp, các ngành chức năng của huyện quan tâm giúp đỡ cho bà con nhân dân xã Ia Broãi, khảo sát, đo đạc cho hộ nghèo, hộ ít hiểu biết về quy trình, thủ tục làm sổ đỏ.

Trả lời:

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất và các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai được thực hiện theo Quy trình giải quyết thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành tại Quyết định 592/QĐ-UBND ngày 28/5/2018; Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 và được giải quyết theo quy trình nội bộ Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung và quy trình thủ tục cấp GCNQSD đất nói riêng và các khoản lệ phí phải nộp trong quá trình làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều đã được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả huyện (tại Buu điện huyện) và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã theo đúng quy định.

Đề đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất lần đầu trên địa bàn huyện, ngày 06/7/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất lần đầu. Theo đó, UBND huyện đã giao nhiệm vụ và lộ trình thực hiện rất cụ thể cho các cơ quan, đơn vị (*Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, UBND các xã,...*). Tuy nhiên đến nay, việc triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch vẫn còn rất chậm, chưa có kết quả.

Thời gian tới, UBND huyện yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, UBND các xã nói chung và xã Ia Broãi nói riêng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Kế hoạch số 102/KH-UBND đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thời gian đề ra.

Trên đây là kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười lăm - HĐND huyện khóa V, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo HĐND huyện khóa V - Kỳ họp thứ Mười lăm xem xét./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- L/đ UBND huyện;
- Thường trực Mặt trận huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các tổ trưởng đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng: KTHT, TNMT, NNPTNT;
- Trung tâm DVNN;
- Ban QLDAĐTXD huyện;
- Bảo hiểm xã hội huyện;
- Cty Toàn Thắng Phát GL;
- TT HĐND các xã;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, CV.

Huỳnh Văn Trường

